

ABK Program (Tokyo)

การได้เข้าร่วมโปรแกรม ABK ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศได้เที่ยวคนเดียวใช้ภาษาตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือน และความรู้สึกประสบการณ์ในญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันแรกที่ผมไปถึงผมรู้สึกกังวลในการไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปที่ญี่ปุ่นทุกอย่างที่นั่นใหม่สำหรับผมมากและจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีในชีวิต ได้ไปเรียนภาษาได้ออกไปเที่ยวใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วยังได้เพื่อนชาวต่างชาติมากมายที่มาเรียนที่ abk ด้วยกัน ในการเรียนที่ abk นั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เหมือนเป็นการไปทบทวนที่เรียนไปมากกว่า แต่ก็ถือว่าได้ใช้ภาษามากกว่าการอยู่ที่ไทย ในสัปดาห์แรกทางโรงเรียนก็ได้จัดให้ไปทำกิจกรรมที่ Sona Area Tokyo เป็นสถานที่ที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นเกินแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีสนุกในสัปดาห์สัปดาห์ที่สองก็ได้ไปดูชมรมของทางมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมาพูดคุยมาทำการแสดงให้ดู เป็นกิจกรรมที่ดีได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่น สัปดาห์ต่อมาได้ไปที่ Panasonic ไปชมเกี่ยวกับการที่ญี่ปุ่นได้รับการจัดงาน Olympic 2020 ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้น หลังจากนั้นผมก็มีเวลาได้ออกไปเที่ยวด้วยตัวเองผมได้ออกไปที่เมือง Hakone คนเดียวซึ่งอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 1-2 ชม. ด้วยกัน แต่ที่เมือง Hakone นั้นจะสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้ในวันที่อากาศดีเพราะตั้งอยู่ใกล้กับ Mt. Fuji เมืองนี้จะมีโซดาที่ต้องไปกินและการนั่งเรือโจรสลัดข้ามทะเลสาบเพื่อไปที่ Hakone Jinja Shrine เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่ต้องไป หลังจากทริป Hakone ก็เรียนอีกประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ไปพรีเซนให้กับนักศึกษาของ Toyo University เกี่ยวกับชีวิตเด็กมหาลัย TNI แล้วก็จบการเรียนที่ ABK มันเป็นเวลาที่ดีที่ได้เรียนที่นี่เพราะทั้งภาษา กล้าที่จะพูดคุยกับคนต่างชาติมากขึ้นได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในทุกๆวัน และยังได้เพื่อนต่างชาติมากมายทำให้ผมอยากไปเรียนในระยะยาวเลย แถมยังให้ไป Tokyo Disneyland อีก หลังจากนั้นผมได้นั่งรถบัสไปเที่ยวคนเดียวที่เมือง Osaka ที่นั่นมี Osaka castle ที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองโอซากาซึ่งเป็นปราสาทที่มีประวัติยาวนานของประเทศญี่ปุ่นเลย และขากลับจากโอซากายังได้เห็น Mt. Fuji อีกด้วย หลังจากกลับจากโอซากาถึงถึงเวลากลับบ้านครับ

โครงการ ABK ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีการจัดตารางเวลาให้กับนักศึกษาที่ดีมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำถึงจะเป็นแค่คอร์สระยะสั้นแต่จะเวลาให้สามารถเรียนได้เต็มที่และยังได้เที่ยวอย่างเต็มที่อีกด้วย AND :P

